



สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมทิดล
โทรศัพท์ 02 849 6050-3 โทรสาร 02 849 6054

ที่ อว 78.50/ **02199**

วันที่ **5** กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินงาน

เรียน คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อ้างถึง หนังสือคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ อว78.15/1189 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567

ตามที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอทราบแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมของส่วนงาน กรณีบุคลากรเป็นผู้ร่วมโครงการกับหน่วยงานภายนอก ตามความทราบแล้ว นั้น

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมทิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561 และผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย โดยขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

1. หากบุคลากรได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมทิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561 พิจารณาแล้วการดำเนินงานดังกล่าวสามารถนับผลการดำเนินงานมาเป็นผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานในฐานะของมหาวิทยาลัย

2. หากบุคลากรไม่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งมีได้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมทิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561 การกระทำดังกล่าวจะไม่สามารถนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ได้ และอาจมีความผิดทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

3. การรับและเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทนของบุคลากรที่เป็นผู้ร่วมโครงการกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานที่เป็นผู้เบิกจ่ายเงินให้บุคลากรดังกล่าว จักต้องดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

4. การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของคณะ เห็นควรให้มีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย / ค่าใช้บริการของคณะ โดยจัดทำเป็นประกาศของส่วนงาน ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของค่าใช้จ่ายห้องปฏิบัติการ หรือบริการรับทดสอบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงการเบิกจ่ายและเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรของคณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยชชนัน วงศ์สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม



สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
เลขที่รับ	02582
วันที่	20 มิ.ย. 2567
เวลา	14:28

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02 441 5000 ต่อ 2224 โทรสาร 02 441 9510

ที่ อว 78.15/ 1149

วันที่ 19 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอรบกวนแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมของส่วนงานกรณีบุคลากรเป็นผู้ร่วมโครงการกับ
หน่วยงานภายนอก

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อ้างถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. 2561 มิได้ระบุรายละเอียดการดำเนินงานให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการใน
กรณีที่บุคลากรเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมโครงการหรือที่ปรึกษากับหน่วยงานภายนอก นั้น

ในการนี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอรบกวนแนวทางใน
การดำเนินงานที่เหมาะสมของส่วนงาน หากบุคลากรเป็นผู้ร่วมโครงการกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1. หากบุคลากรได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานให้สามารถเป็นผู้ร่วมโครงการกับหน่วยงาน
ภายนอกเรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มโครงการ โครงการดังกล่าวสามารถนำมาเป็นผลงานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ได้หรือไม่
2. หากบุคลากรไม่ได้ขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน หรือ ขออนุมัติหลังจากที่โครงการได้เริ่ม
ดำเนินงานแล้ว ส่วนงานควรดำเนินการอย่างไร และ โครงการดังกล่าวสามารถนำมาเป็น
ผลงานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ได้หรือไม่
3. แนวทางการรับเงินและเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทนของบุคลากรที่เป็นผู้ร่วมโครงการ
กับหน่วยงานภายนอกควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
4. แนวทางในการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของคณะ เช่น ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ที่อาจมีการใช้ในการดำเนินงานโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อส่วนงานด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

- เรียน งานบริการวิจัยและวิชาการ
 งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
 งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ
 งานบริหาร
 งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป 20 มิ.ย. 2567

(รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล